

มติชน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10380 ราคา 10 บาท

★รักษาโรคต่างขาฟรี!

รศ.นพ.ปิ๊ด พลังวีรชา ผู้อำนวยการศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคต่างขาเป็นโรคผิวหนังที่มีมาช้านาน ลักษณะรอยต่างเป็นผื่นสีขาวขอบชัด เป็นความผิดปกติของสีผิวที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเกิดขึ้นเอง ทำให้มีสีผิวแตกต่างจากบริเวณผิวหนัง จึงมีผลต่อความสวยงามและจิตใจของผู้ป่วย และมักเป็นในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วย จะมีอาการก่อนอายุ 20 ปี อาจมีความสัมพันธ์กับโรคทางออโตอิมมูน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพแข็งแรง ในปัจจุบันได้มีการรักษาผู้ป่วยโรคนี้หลายวิธีและให้ผลการรักษาที่แตกต่างกัน ปัจจุบันได้มีการรักษาโดยการฉายรังสีหรือใช้ยาทาตัวใหม่ ซึ่งผ่านการรับรองจากทาง FDA สหรัฐอเมริกา และได้ผลดีในการรักษา มศว จึงขอเชิญชวนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคต่างขาเข้ารับคำปรึกษาและรักษาฟรี ที่ ณ ศูนย์ผิวหนัง มศว สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2259-4260, 0-2204-2574

★เปิดใจคนตี มฟล.คนใหม่

นายประยูร โดสงวน คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คนใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการบริหารงานว่า ในช่วงระยะเวลาอันสั้นที่ได้เข้ามาสัมผัส มฟล. ได้เห็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการกระจายอำนาจในการบริหารงานและผู้บริหารระดับสูงให้โอกาสในการตัดสินใจอย่างเต็มที่รวมทั้งอาจารย์ในสำนัก



สิ่งแวดล้อมการศึกษา

ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่มีวุฒิน้อยแต่คุณวุฒิสูงทำให้มีไฟแรงในการทำงาน และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ถือว่าเป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง แต่แน่นอนว่ายังขาดบุคลากรที่ต้องรับเพิ่มเข้ามาเสริม นอกจากนี้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสำคัญมากในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

คณบดีสำนักวิชาการจัดการกล่าวด้วยว่า สิ่งที่จะเร่งดำเนินการในเบื้องต้นคือ การให้สำนักวิชาการจัดการใกล้ชิดกับภาคธุรกิจให้มากที่สุด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่แล้วเนื่องจากได้ทำงานกับภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาหลายแห่งและรู้ว่าภาคธุรกิจต้องการอะไรและจะประสานกันได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมสัมมนา การให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและเล็กในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งหลายส่วน มฟล. ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว เพียงแต่ตนเองเข้าไปช่วยทำให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยทีมงานที่ร่วมคิดและร่วมกันพัฒนา

“แนวทางการทำงานของผมคือ โปร่งใส ยุติธรรม และให้โอกาส ซึ่งทุกอย่างที่ดำเนินการสามารถตรวจสอบได้ ผมจะต้องทำให้ทุกคนไว้วางใจ และพร้อมที่จะฟังและ

เปลี่ยนแปลงหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับองค์กร” นายประยูร กล่าว

★อ.แพทย์ศิริราชคว้ารางวัลนักวิจัย

ข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า นพ.วิศิษฐ์ ทองบุญเกิด อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2549 จากผลงาน “โปรตีนโอมิกลัส-กัญญาสำคัญในการไขปริศนาโรคในมนุษย์” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งโครงการวิจัยของ นพ.วิศิษฐ์ ได้นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจถึงพยาธิกำเนิดและกลไกการเกิดโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผลของการรักษาดีขึ้น และที่สุดอาจนำมาสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันการเกิดโรค

นพ.วิศิษฐ์ เกิดเมื่อปี 2514 เป็นชาว จ.พิจิตร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วุฒิปริญญาเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและวุฒิปริญญาเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างที่ศึกษาเคยได้รับทุนจาก Nippon Medical School เพื่อศึกษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้รับทุนศึกษาต่อที่ University of Louisville ประเทศสหรัฐอเมริกา และทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโปรตีนโอมิกลัส จนมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติจำนวนมากกว่า 30 เรื่อง